

ทายนิสัยสาวๆจากฝันของเธอ

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

ทายนิสัยสาวๆจากฝันของเธอ

## ✘ ทายนิสัยสาวๆจากฟันของเธอ ✘



### ฟันซี่ใหญ่และมนเรียงกัน ปราศจากคมเขี้ยว

เธอเป็นสาวมั่นใจในตัวเองแต่ก็ซื่อตรงน่ารัก จูริ่งใจ ทำงานเก่งจริงจัง พูดจาฉะฉาน ฉลาดเป็นกรด เสน่ห์แพรวพราว แต่ด้วยความที่มันและเก่งเกินไป บางครั้งในสายตาผู้ชาย เธออาจถูกมองว่าเป็นคนที่มีปฏิกิริยาเย็นชาก็ได้

**บทรัก :** สาวประเภทนี้ก่อนจะมีเซ็กซ์จะต้องมีอารมณ์ก่อน ส่วนบทรักมักไม่หือหวนัก เพราะมันวุ่นแต่กระมิดกระเมี้ยน สงวนทวงทา ประมาณว่า รู้จักรักษาหาที่เอาไวพอควร ถึงไม่หือหวน แต่อย่าทาทายและประมาณไม่ได้เขี้ยว เพราะสาวสุดมันอย่างเธอ อาจจะสวนกลับด้วยบทรักที่ชายอกสามศอกยิ่งต้องอายใจ หรือไม่ก็เข็ดขยาดและสูญเสียความมั่นใจไปเลย

### ฟันใหญ่ ปลายฟันจะเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อย ราวกับฟันสิงโต

เธอเป็นคนเชื่อมั่นและมีความเป็นตัวของตัวเอง ไฟแรงสูง เป็นคนกระตือรือร้นมากทุก ๆ เรื่อง แม้กระทั่งการหาแฟนก็มักจะเป็นฝ่ายที่ ต้องเริ่มรุกก่อนเสมอ

**บทรัก :** บทรัก จะถูกปลดปล่อยออกมาค่อนข้างหือหวนเอาการ ตามสไตล์สาวเปรี้ยวมัน และถ้าคุณ ๆ ผู้ชายตามไม่ทันละก็ เธอก็อาจจะฉวยหนึ่งรักเข้าไปมาอย่างไม่หยุดหย่อน ฉะนั้นคุณควรเตรียมตัวและใจ ฟิตร่างกายและน้องชายให้แข็งแรงเขาไว้ เพื่อจะได้รับมือเธอได้อย่างสมศักดิ์ศรี

### ฟันจอบด้านหน้าเรียบคม บวกกับฟันเขี้ยวที่คมกริบ

เธอเป็นผู้หญิงใจร้อน วู่วาม เอาแต่ใจ และเธอมักจะใช้ประสบ การณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิต ในอดีตเธออาจจะต้องดิ้นรน คอยดูแลตัวเอง เธอก็เลยมีนิสัยที่ค่อนข้างจะแข็งกราว แต่ลึก ๆ แล้วยังมีความอ่อนโยนอยู่ในที่เช่นกัน

**บทรัก :** หญิงสาวที่มีฟันลักษณะนี้ เรื่องบนเตียงจะเผด็จการ เธอมั่นใจในเกมรักที่เธอเชื่อว่าเธอคุมได้อยู่มั่นใจแน่นอน นอนนางสาวเผด็จการอย่างเธอจะเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ทั้งหมด และสามารถควบคุมชายหนุ่มคนรักได้อยู่มั่นใจ เรื่องบนเตียงต้องยกให้เธอเพราะเธอสามารถหาท่วงท่าลีลาที่แปลกแหวกแนวมาใช้มัดใจหนุ่ม ๆ ได้อย่างเสียวซ่านถึงใจทีเดียวเขี้ยว

### สาวฟันจอบเรียงกัน ไรฟันโค้งมน มีเขี้ยว

การเรียงตัวของฟันจอบด้านหน้ารวมถึงฟันเขี้ยว จะไม่ต่างจากสาวนักเผด็จการมากนัก แต่จุดต่างอยู่ตรงความเด่นของไรฟันที่โค้งมน เธอเป็นสาวน้อยผู้ใสซื่อ ทำตัวไรเดียงสา ประหนึ่งเทพธิดาแห่งความบริสุทธิ์ทีเดียวเขี้ยว เธอมีเสน่ห์มาก แต่ใจร้อน เอาแต่ใจ อีกทั้งแววตาพาชื่อของหลอนก็ทำใหหนุ่ม ๆ ทั้งหลายละลายได้ในบัดดล

**บทรัก :** มีลักษณะที่เล่นที่จริงจัง ถึงแม้อาจจะใสซื่อ ประมาณว่าทำเป็นรู้ดีไว้ก่อน อยากรู้อยากลองอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ต่างจากหมาพยศ ซึ่งต้องการโคบาลหนุ่มใจถึงมาสยบกลบความเกรี้ยวกราด.



ขอบคุณที่มาข้อมูล